



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ที่ พช ๐๓๒.๓๑๔/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (ไตรมาส ๒)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ได้กำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๑) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล และให้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานและสรุป
ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานด้วย นั้น

ในการนี้งานสื่อสารองค์กรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ขอรายงานผลการติดตาม
การดำเนินงาน และสรุปปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑ มีรายละเอียด ดังนี้

สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตามที่ หน่วยงานได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตาม
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Evidence - Based
Integrity & Transparency Assessment : EB ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดที่ ๑ การ
เปิดเผยข้อมูล รายละเอียดเนื้อหา ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลหน่วยงาน รวมถึงรายละเอียดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งของหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email
address) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน คลังความรู้ต่างๆ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตร ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการกำหนด
ตามมาตรา ๙ (๘) และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงานโดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบาย
ขั้นตอนปฏิบัติงาน ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆโดยจัดทำเป็นรูปแบบ คู่มือสำหรับ
ประชาชน ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆแก่ประชาชน
พร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจนและการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม
รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไป
แล้วนั้นยังพบว่า ระบบในการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันยังไม่สามารถ
ตอบสนองตามภารกิจหน่วยงานที่จัดทำเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ในลักษณะ
สื่อสารสองทาง และขาดการประเมินผลที่แสดงระดับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมถึง
ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่กำหนดให้ดำเนินการผ่านความเห็นชอบให้
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์

ของหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้รวมถึงเจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนำขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณาอนุญาต ยังไม่ถือปฏิบัติตาม
แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ทั้งนี้หน่วยงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ยังไม่มีกระบวนการส่งเสริมการ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีแผนการพัฒนาแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตาม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป



(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นายพนา พงศ์ขำนะภัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า